



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีการ
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ แล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ การสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ ตามลำดับที่สอบได้ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่เท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้บัญชีการสอบคัดเลือกในครั้ง
นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้

๓. ผู้สอบคัดเลือกได้รายใด ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน จำนวน ๒ เท่าของ
อัตราว่างและจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบ
คัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๕. หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี
การสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ขาดคุณสมบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
๒๕๖๖ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเดือนใจ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือก ฯ					หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (๑๐๐)	ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐)	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)	คิดเป็นร้อยละ	
๑	นางเบญจวีรี นพคุณ	๖๘	๘๗	๘๓.๓๓	๒๓๘.๓๓	๗๙.๔๔	สอบได้ลำดับที่ ๑

(ลงชื่อ)



(นางเตือนใจ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฒ่า